

Chuyện Người Con Gái Tên Trinh

Ba Trinh qua đời khi Trinh mới vừa 8 tuổi. Thu là Mẹ của Trinh lúc đó mới có 26 tuổi, nhưng vì thương con, Thu chỉ lo đi làm, lo nuôi con và không hề nghĩ đến một người đàn ông nào khác nữa. Từ lúc bé là Trinh đã rất ít cười, ít nói và gương mặt lúc nào cũng đượm nét âu sầu. Chỉ vài ngày nữa là đến ngày sinh nhật thứ 17 của Trinh. Sáng nay Trinh lại ngồi trên giường soi gương nhìn thân thể của mình.

Trinh có mái tóc đen mượt và dài tới ngang lưng. Với gương mặt hình trái soan, cặp mắt bồ câu long lanh nhưng lúc nào cũng buồn bã. Trinh lại có cái sống mũi dọc dừa trông vô cùng cân xứng với đôi môi đỏ mọng của nàng. Trinh dùng hai tay nâng niu bóp nhẹ nhẹ cặp vú to tròn và căng đầy nhựa sống của mình, rồi sờ cái lỗ rún thật là ngây ngô trên bụng. Tương phản với cặp ngực tròn xoe của Trinh là cái eo thon thon nhỏ xíu. Trinh dùng mấy ngón tay lằn vào mớ lông đen bóng trên mu lồn rồi xoa nhẹ nhẹ. Rồi nàng thử dài chân chường khi nhìn đến chân trái của mình. Trinh bị liệt, chân trái của nàng bị teo, trông rất xấu xí. Trinh nằm bật ra giường buồn bã phơi bày thân hình trắng bốt như trứng gà luộc của mình. Trinh tử thân, nàng lấy mền che cái chân bị tật lại.

Mỗi lần đi đâu thì Trinh phải lấp cái chân dành cho người bị liệt vào, nên Trinh rất ít đi ra ngoài. Trinh cứ trốn trong nhà, nên da nàng đã trắng lại càng trắng thêm, tóc nàng đã đen tuyền lại càng đen tuyền thêm. Trông nàng rất là đẹp. Trinh cũng biết mình đẹp lắm. Nàng rất chán khi nghĩ đến tuổi xuân của mình đang trôi qua một cách thật yên lặng. Trinh muốn khóc gào lên khi thấy những cô gái cùng lứa tuổi đều có bạn trai và có người yêu.

o o o

Chiều nay đi làm về Thu vui vẻ hơn hờ nói với Trinh:

"Trinh, hôm nay mẹ con mình đi ăn cơm tiệm, con nhé?"

Thật sự Trinh không muốn đi, nhưng thấy mẹ vui quá nên nàng cười gật đầu đồng ý. Thu đi vào nhà trong rồi nói thêm:

"Mẹ đi tắm, Con hãy thay quần áo trước đi."

Trinh dạ một tiếng rồi vào trong. Nàng lay hoay lấp cái chân sắt vào chân trái của mình rồi bận cái quần Jean và áo sơ mi trắng. Nàng chảy lại mái tóc rồi ngắm nghía trong gương một tí. Trinh tự nhủ "Mình đẹp thật" rồi nàng thử một cái thật dài và đi khắp khển ra nhà trên ngồi chờ mẹ.

Bỗng có tiếng chuông, Trinh khập khểnh đi ra mở cửa. Một người đàn ông trung niên, ăn bận tươm tất, cười với Trinh rồi hỏi:

"Mẹ về chưa cháu?"

Trinh chưa trả lời thì Thu từ trong nhà nói vọng ra:

"Trinh, con mở cửa cho chú Phong vào đi con, chú ấy mời mẹ con mình đi ăn cơm tối nay đó."

Rồi Thu bước ra, vẫn cái khăn tắm ngang người nói thêm:

"Anh dắt xe vô nhà đi, Em gọi điện thoại cho tặc xi nhé?"

"Ừ em gọi tặc xi đi là vừa đó em."

Trinh chưng hửng với cách xưng hô của hai người. Nàng mở cửa cho Phong dắt chiếc xe 'dream' vô nhà. Phong ngồi đối diện với Trinh. Chàng muốn lấy lòng Trinh nên cười hỏi ba loa:

"Cháu năm nay bao nhiêu tuổi vậy?"

Trinh cuối đầu bẽn lẽn trả lời:

"Dạ, cháu 17 tuổi."

"Cháu học lớp mấy vậy?"

"Dạ cháu nghỉ học lâu rồi."

Nói xong Trinh ngồi im. Sợ Trinh ngại nên Phong cười hề hề hỏi vợ vẫn để phá tan bầu không khí lạnh đó:

"Nè .. cháu có bồ bịch gì chưa, có thì đừng có giấu chú nhe. He he... Chú không nói cho mẹ biết đâu, he he ..."

Trinh thoáng buồn trả lời:

"Dạ cháu không dám có bồ ..."

"Ô, Chưa có thì từ từ để chú giới thiệu cho, he he ... Cháu tên gì?"

"Dạ, tên Trinh."

"Ô cái tên đẹp quá, cháu cũng đẹp lắm đó."

Trinh rất ghét ai khen mình đẹp, vì khen đẹp như là đâm một lưỡi dao xuyên vào tim nàng vậy. Trinh buồn buồn trả lời:

"Da, cháu không dám, cháu cũng không nghĩ đến bạn trai đâu ..."

Phong cười to để gây thiện cảm với Trinh. Thì lúc đó mẹ Trinh cũng bước ra. Phong nói lớn:

"Ô, trông em kìa, em đẹp quá. Cả hai mẹ con đều đẹp cả , he he ..."

Mẹ Trinh cười nhoẻn miệng và nói:

"Anh chỉ khéo nịnh đầm, coi chừng con nó cười cho đó."

Trinh vô cùng bỡ ngỡ, qua sự đối thoại của hai người, nàng hiểu ngay cái quan hệ của mẹ và người đàn ông tên Phong kia. Trinh cố vui rồi cười theo. Ngay lúc đó thì có chiếc tắc xi đậu trước cửa bán kèn inh ỏi. Mẹ Trinh hối thúc Phong và Trinh, rồi ba người leo lên chiếc xe tắc xi đi ra trung tâm Sài Gòn ăn cơm tối.

o o o

Rồi cứ mỗi chiều thứ Bảy, Trinh đều đi ăn cơm tối với mẹ và chú Phong. Trinh thì không để ý việc làm của mẹ mình nên Trinh không có cảm tình mà cũng không có ác cảm với Phong. Thu nhận thấy Trinh không có phản ứng gì về việc của mình, nên Thu thấy khoan khoái hơn và có những cử chỉ tự nhiên hơn với Phong.

Một chiều thứ bảy nọ, sau khi đi ăn tối về, Phong ngỏ ý ngủ lại, Thu liếc nhìn qua con rồi đồng ý. Trinh không nói gì, nàng tỏ vẻ bình thường như không có chuyện gì cả. Về đến nhà, Mẹ và chú Phong coi TV, Trinh xin phép đi ngủ sớm vì mệt. Thật sự Trinh không ngủ, nàng chỉ nằm nhắm mắt và lắng nghe mẹ và Chú Phong trò chuyện. Một lúc sau hai người đưa nhau vô giường ngủ. Nhà chật nên giường của Trinh và giường của mẹ được ngăn ra bằng một cái màn vải. Ánh sáng mờ mờ của cái đèn ngủ dưới chân tường cũng đủ cho Trinh thấy bóng của hai người đang giởn hốt với nhau. Trinh chăm chú nhìn và lắng tai nghe, Nàng nghe mẹ nói nhỏ nhỏ:

"Anh , đừng nhe, con Trinh nó còn thức đó."

"Nó ngủ rồi em à, khi nãy anh có nghe nó ngái."

"Thì từ từ đi anh, để em coi nó ngủ chưa !"

Trinh biết là hai người sẽ làm tình với nhau. Nghe mẹ nói như vậy Trinh giả vờ nhắm mắt ngủ say. Mẹ Trinh vén màn bước qua, tới giường Trinh, Thu kéo mềm đắp ngang ngực cho con rồi đi ra sau bếp. Chẳng một phút, Thu trở vô đi ngang qua giường của Trinh. Trinh biết là mẹ sẽ trở lại nên nằng vãn vờ ngủ say. Thu nhìn con rồi vén màn đi qua phòng mình.

Một thoáng sau, Trinh mở to mắt và muốn nhìn thấu qua cái màn vải. Tuy chỉ nhìn thấy hai bóng đen, nhưng Trinh biết là họ đang trần truồng, và Trinh cũng nhận định rõ các động tác của hai người. Trinh cố gắng theo dõi hai bóng đen đang làm tình.

Chú Phong quỳ gối, Trinh thấy rõ một khúc thịt chĩa ra nơi phần dưới bụng của Phong. Mẹ Trinh cầm lấy khúc thịt đó, dường như đưa nó vào miệng. Trinh thấy mẹ úp mặt vào đó. Trinh biết là mẹ đưa lưỡi đánh phớt trên đầu khúc thịt đó của chú Phong rồi rà vòng lên vòng xuống chung quanh nó. Một lúc sau, Chú Phong nắm ghì tóc mẹ mà thân hình thì cựa quậy mãnh liệt.

Chú Phong đè mẹ nằm xuống rồi lồm chồm trên mình mẹ. Chú bắt đầu hôn hít, liếm trên mặt mẹ rồi trên ngực mẹ, trên bụng mẹ và Chú ấy rà lưỡi khắp người của mẹ. Chú Phong úp mặt vào phần dưới bụng của mẹ, Chú Phong hít liên hồi, rồi dường như chú ấy hun chỗ ấy của mẹ, Trinh nghe thoang thoảng mấy tiếng lạch phạch. Mẹ Trinh uốn người, gác một chân lên trên cái gối. Trinh nghe mẹ bắt đầu rên rỉ nhỏ nhỏ, rồi thì thấy mẹ quặn người qua lại.

Chú Phong ngồi lên, quỳ gối ban hai đùi mẹ ra. Trinh chồm đầu lên một chút nhìn hai bóng đen cho kỹ hơn. Chú phong như là để cu của chú vào âm hộ của mẹ mà nắc thật mạnh. Mẹ Trinh rú lên, bấu chặt lấy cánh tay chú. Chú Phong tiếp tục đập vào phần dưới bụng của mẹ thật mạnh, lúc này hầu như hai người không còn để ý là Trinh đang nằm bên kia tấm màn vải. Chú Phong ấn mạnh, đập lên đập xuống liên hồi, thỉnh thoảng lại ngừng lại đổi kiểu. Chú ấy vất hai đùi mẹ lên hai cánh tay rồi tiếp tục hì hục.

Mẹ Trinh vật chú Phong xuống, rồi leo lên người chú như là cưỡi ngựa. Mẹ ngồi chồm hổm trên mình chú, hai chân dặng ra hai bên, chống hai bàn tay xuống giường. Trinh nhận thấy là mẹ đưa tay nắm lấy khúc thịt cứng còng của chú và nhét vào dưới hai bên háng. Mẹ Trinh cong người lên, hai chân như là cứng đờ, dùng hông dít hẩy lên hẩy xuống liên hồi.

Chú Phong lật mẹ lại, mẹ bò chống hông trên giường. Chú đưa tay kéo hông dít mẹ lên, cặp hông tròn của mẹ chống lên cao hơn. Chú Phong nhét cái đó vô hông mẹ rồi ôm xát lấy hông dít mẹ, chú làm tác động ra vô thật đều đặn. Lúc này mẹ Trinh như là sướng quá rên ra hơi lớn. Đột nhiên, chú Phong gằm gừ lên, thở ô ề gấp rút, bấu chặt lấy hông dít của mẹ. Trinh thấy người chú Phong giựt lên từng hồi, rồi vật xuống

trên lưng mẹ. Mẹ Trinh không nhúc nhít khi chú ấy nằm rạp trên người nàng, Trinh nghe tiếng mẹ thở dốc ra... "Anh aaa...!". Rồi cả hai nằm im lặng.

Trinh chưa từng bao giờ được nắm tay một người con trai. Mà giờ đây nhìn thấy cảnh làm tình. Toàn thân Trinh nhột nhạt và có một cảm giác tê tê khó diễn tả. Trinh cảm thấy nước nhờn nơi âm hộ mình đã tuôn ra. Trinh cảm thấy niềm sung sướng, và có những cảm giác kỳ lạ, vừa kích thích, vừa thỏa thuê. Trinh kéo chăn trùm kín đầu rồi cố dỗ giấc ngủ.

Chú Phong cứ ghé nhà Trinh ngủ vài đêm một tuần. Tuy không để ý đến chuyện tình yêu của mẹ nhưng dần dần Trinh trở nên vui vẻ và cởi mở hơn với chú Phong. Khi nghĩ đến thân phận của mình, Trinh vô cùng buồn chán. Trinh thầm nghĩ "mình sẽ sống như vậy cho đến hết cuộc đời hay sao !, mình sẽ không bao giờ biết tình yêu là gì !, sao trời dày mình như vậy chớ !". Có lúc Trinh muốn tự tử chết đi cho qua khỏi kiếp này.

Cứ mỗi lần nhìn chú Phong và mẹ làm tình qua tấm màn vải, là Trinh như muốn điên lên. Nhìn hai cái bóng đen đó hì hục, quấn quít và nghe họ rên rỉ, thì Trinh nôn nao, xao xuyến, bồn chồn. Toàn thân Trinh nóng ran, cặp vú xấn lại, hai đầu vú chĩa nhọn lên, Trinh nứng lộn quúa, hai mép lộn cương mậ to ra và Trinh khó chịu không thể tả nổi. Mỗi lần như vậy Trinh tuôn đầy dâm thủy, ướt nhèm nhẹp cả quần. Tuy quần ướt đẫm, nhưng Trinh không bao giờ dám đi rửa, vì Trinh giả vờ ngủ kia mà. Trinh cứ để quần ướt như thế rồi ngủ. Sáng ra chất nước nhờn đã khô , đóng vẩy trên mu lồn và hai bên háng.

o o o

Đêm qua chú Phong ngủ lại. Sáng nay Trinh còn nằm trên giường và nghe được chú Phong không đi làm chung với mẹ mà chú phải trở về nhà chú có chút chuyện. BANG ! Một ý nghĩ táo bạo thoáng ra trong đầu Trinh, rồi nàng tư lự "Nhưng nếu chú phong kháng cự thì mình chết với mẹ, không được .. không được. Trinh ơi mày có điên hay không !?" . Trinh liền xoá bỏ ý nghĩ loạn luân đó đi ngay lập tức. Khi cả hai dắt xe ra cửa Trinh nằm trong nhà lên tiếng :

"Chú Phong à ! trước khi về nhà của chú, chú ghé mua cho con một phần cơm nhe ?"

Mẹ Trinh đã đẩy xe ra trước, Phong vừa đẩy xe mình ra vừa khép cửa lại và nói lớn:

"Được rồi , chú sẽ ghé ngã sáu mua cho con một phần, con chờ khoảng nửa tiếng đồng hồ nhe ?"

"Dạ , cảm ơn chú ."

Họ đi rồi, Trinh leo xuống giường, rồi lê cái chân liệt đi khắp khiêng vô nhà tắm. Trinh vừa tắm vừa suy nghĩ vu vơ với ý nghĩ ban nãy "Dịp may ngàn năm một thuở .. , nếu không thì mình sẽ không bao giờ biết được .. , làm sao bây giờ .., không biết chú ấy có chịu không .., nếu chú ấy kháng cự thì mình phải chết thôi .., nhưng nếu không thì .., trời ơi mình phải làm sao đây." Trinh say mê tắm và suy nghĩ vu vơ.

Phong trở lại đẩy cửa vô nhà. Để bọc cơm trên bàn Phong lên tiếng:

"Trinh à, ngủ dậy chưa? chú mua cơm rồi đây, chú để trên bàn đó."

Nghe tiếng Phong, Trinh hốt hoảng kéo cái khăn quấn ngang người rồi tấp tễnh bước lên nhà. Trinh nhìn Phong tươi cười:

"Chú mua xong rồi hả? Con cám ơn chú nha ."

Phong nhìn Trinh rồi nói:

"Ừ , ừ ! con ăn đi, chú phải đi về đây."

Hôm nay Chú ấy trông đẹp trai thế. BANG ! BANG ! ý nghĩ đó lại thoáng ra rất lạ trong đầu Trinh. Trinh lết tới bàn rồi giả vờ vấp té. Trinh cố tình vung hất cái khăn lông ra xa rồi té rạp xuống. Phong hoảng hồn chạy đến, nhưng Phong khựng lại một giây "Một thân thể trắng bóc , đẹp tuyệt đang nằm xoải trên sàn nhà ". Phong ngồi xuống vịn vai Trinh, nhìn sóng lưng trắng ngần của Trinh rồi liết lệ xuống cái mông. Một bên thì tròn lửng, còn một bên thì teo lại và lép theo cái chân bên trái. Phong nói lớn để khỏi phải ngỡ ngàng:

"Con , con có sao không vậy? Đau không ?"

Trinh lồm cồm ngồi dậy, cố tình cho Phong nhìn thấy phần trước thân thể của mình. Trinh bò lấy cái khăn lông rồi kéo lên che sơ sài trước ngực. Cầm cái khăn trước ngực Trinh vẫn trần truồng ngồi bẹp và xoay cái chân teo ra. Phong thoáng nhìn cặp vú khổng lồ của Trinh và đám lông đen tuyền trên mu lồn nàng. Biết Phong nhìn ngực mình, Trinh nhận thấy tình hình có phần tốt đẹp, nàng nói:

"Con chóng mặt quá , chú bồng con vô giường nhe ?"

Phong bồng Trinh lên, đang đi vô nhà trong thì Trinh cố tình làm rơi cái khăn xuống đất. Trinh tỉnh bơ ôm cổ Phong và nhắm mắt lại như là mệt lắm. Một thân thể trong trắng của một trinh nữ nằm trong vòng tay của Phong, Chàng hoang mang không dám ngó Trinh, cứ nhìn thẳng về phía trước và bồng Trinh vô giường. Đặt Trinh xuống giường, Phong liền kéo chăn đắp cho Trinh. Chàng nói:

"Con có cần chú đi mua thuốc men gì không?"

"Chắc không cần đâu chú, cạo gió được rồi, chú cạo gió cho con đi ."

Nói rồi Trinh hất cái chăn ra, ngồi lên, hất mái tóc qua một bên rồi nằm xấp lại. Trinh cố tình khoe thân thể mình trước mắt Phong. Phong lại thấy cặp ngực khổng lồ của Trinh nữa, chàng bàng hoàng đi lấy dầu và miếng thẻ bài để cạo gió cho Trinh.

Phong cầm chai dầu trở vô, Trinh vẫn nằm xấp trần truồng. Phong nhìn thân thể Trinh từ đầu đến chân . Chàng lấy dầu rồi bắt đắc dĩ ngồi xuống cạo lưng cho Trinh. Trinh nằm yên không nói, nàng đang có những suy nghĩ táo bạo, "làm sao đây..., đã đến nước này rồi, mình phải làm thế nào chứ ! .., mình phải làm sao cho chú ấy không nghi ngờ mới được ". Phong vừa cạo gió cho Trinh vừa nhìn cái mông tròn duy nhất của Trinh nhút nhút tung tung theo từng động tác cạo gió. Tuy không dám nghĩ bậy bạ, nhưng con cu của Phong cũng từ từ cứng ngắt trong quần.

Một vài phút sau, Trinh la lên :

"Đau quá , chú cạo lưng con đau quá. Thôi chú cạo trước cổ con đi."

Phong chưa kịp nói gì thì Trinh ngồi phắt dậy, nằm ngửa ra giường, xoay hai tay, nhắm mắt rồi ngược đầu ngẩng cổ lên. Phong nhìn cả người, nguyên một thân hình trắng toát, hai cái vú to như hai trái bưởi, cái bụng cái eo, mớ lông đen tuyền trên mu lồn, và ngay cả cái chân teo đều phơi bày rõ ràng trước mắt Phong. Chàng không nói gì, lo cạo gió trên cổ cho Trinh. Trong lúc đang cạo gió thì cặp vú rung rinh, đẩy tới đẩy lui trông thật hấp dẫn. Phong suy nghĩ "Con bé này muốn gì đây ?, tại sao nó lại trần truồng như thế mà không áy ngại ?, hay là nó muốn .. , bậy quá, không được đâu , nếu nó la bài hãi thì mình mất mặt hết cả mẹ lẫn con. .., chắc nó bệnh quá nên không ý tứ gì cả !.., có lẽ nó chưa từng nghĩ đến vấn đề trai gái, có lẽ nó chưa biết gì,.. có lẽ nó còn ngây thơ , vả lại có lẽ nó bị tật quyền nên không bao giờ biết đến vấn đề mắc cỡ .., có lẽ là như vậy".

Phong tiếp tục cạo nhẹ trên cổ Trinh. Chàng nhìn không chớp mắt thân thể Trinh , bộ ngực vung cao kiêu hãnh, đôi núm vú xinh xinh, đở hồng như khiêu khích như đang mời mọc , chúng quá to lớn so với thân hình bé nhỏ của Trinh, cái lồn thì rất ngây ngô và non nớt với mớ lông đen vung cao, chân bên trái Trinh bị teo nhưng chân bên phải lại rất là đẹp. Phong cố xua đuổi đi những ý tưởng bậy bạ, nhưng con cu trong quần cứ cứng lên như muốn chui ra ngoài.

Bất chợt Trinh mở mắt, Phong luống cuống nhưng Trinh nhoèng miệng cười. Phong hỏi:

"Con bớt chưa, bớt rồi thì chú đi về."

"Con bớt chút chút rồi, nhưng chú khoan về đã."

Thật sự thì Phong chưa muốn về. Chàng đang bồn thần vì đang tranh đấu với những lý trí trong đầu. Còn Trinh thì bồn thần vì không biết phải làm thế nào. Hai người cứ nhìn nhau, rồi cười, rồi cười. Dường như cười đã là câu trả lời vô hình cho cả hai.

Trinh táo bạo choàng tay qua hông Phong rồi rúc đầu vào bụng chàng. Tim nàng đập thình thịch.. Phong tần ngần một thoáng rồi chàng cúi xuống hôn vú Trinh, hôn hết bên này rồi bên kia, Phong hôn thật lâu vào hai núm vú xinh xắn, rồi chàng kề miệng vào nút thật là mạnh. Trinh sung sướng đến mê mê, nhắm nghiền mắt lại tận hưởng cái cảm giác mà chưa bao giờ Trinh biết đến. Phong dùng lưỡi chàng thì rà rà vào hai đầu vú Trinh, rồi chàng vừa bóp vừa rờ... vừa se se hai đầu vú, thật là khoan khoái nhột nhột , Trinh đỡ đỡ cả người. Nàng không thể nào kiềm hãm ngăn lại một dòng nước nhờn chảy ra hai bên mép lớn.

Phong cúi xuống hôn vào cửa mình Trinh và mơn man những sợi lông mịn màng trên mu lớn. Phong hôn thật lâu, Trinh thở dồn dập hối thúc... Bất chợt Phong bẹt háng Trinh ra, rồi cho một ngón tay lặn vào âm hộ của Trinh. Trinh rùng mình, cả người nàng gồng cứng lên, Trinh la "Ao..ao" rồi rên nho nhỏ. Chú Phong vẫn không ngừng, chú cho ngón tay tiến lần tiến lần vào bên trong...Phong nhét nó vào, rút nó ra, cọ bên này cọ bên kia, Trinh sướng tê xuất khí ra đầm đề...

Phong kê miệng vào hai mép lớn Trinh mà nút. Chàng lấy lưỡi xoắn mân mê ve vãn cái mồm đóc rồi đút lặn vào bên trong hang đỏ hói của trinh. Phong ban háng Trinh cho rộng ra và nút sâu hơn vào âm hộ , Trinh tưởng chừng như ruột gan bị tuôn ra ngoài. Phong liếm, nút , xoắn rất là điêu luyện, chàng le lưỡi dài ra rồi thụt lại liên hồi, một dòng khí tuôn ra Phong liếm hết vào miệng chàng. Trinh sung sướng quá thét to lên, Trinh quần quai rên rĩ, tay bầu xuống giường rồi lăn lộn theo lưỡi của Phong.

Trinh run nẩy người lên, Dường như nàng không chịu nổi những kích thích cao độ này. Trinh nghiêng qua nghiêng lại như muốn đẩy phong ra. Phong biết là Trinh đang sướng lắm . Phong ngồi lên cầm con cu to và cứng từ từ ấn vào cửa mình Trinh. Phong tiếp tục từ từ ấn sâu vào thêm... Trinh thấy ran rát, vội lảng người một tí thì Phong nhẹ nhàng rút ra rồi lại đẩy vào ... rút ra... Trinh thấy cửa mình tê tê và cảm giác thật sung sướng. Phong ấn dương vật vào thật sâu thật mạnh, Trinh thấy đau xé ruột, đau quá Trinh Thét lên "Chú ơi Đau con, đau con, đau ".

Rồi Trinh vẫn thấy cảm giác đau nhưng pha lẫn mê mê. Nàng cắn răng rên hừ hừ khi mỗi lần con cu to lớn của Phong chui lọt vào trong tận âm hộ nàng. Một lúc sau Trinh không thấy đau đớn như lúc nãy nữa. Tuy có hơi rát, nhưng mỗi lần Phong ấn mạnh

dương vật vào tới tử cung thì Trinh thấy tê sướng. Phong càng dút sâu vào chùng nào thì Trinh thấy sướng chùng ấy. Trinh phải trăn mình, nghiêng rặng lại mà chịu đựng sự sung sướng tăng dần .

Trinh tiếp tục rên rỉ, nằng nóng rần rần, hơi thở dồn dập đứt đoạn. Trinh la lên "chú ơi .. sâu quá , sâu quá rồi". Trong lúc đó nước nhớt khí đã chảy ra đầm đề ướt đầy hai bên háng Trinh. Nước dâm thủy ra nhiều gây nên những tiếng ộc...ộc...ộc. Trinh hét lên vì quá đã, cái chân teo của Trinh lật lè theo nhịp độ nất của Phong. Tay chân Trinh bủn rủn, mắt nằng điên dại .

Rồi Phong trăn mình lại ôm cứng người Trinh, và bắn mạnh tinh khí âm ấm vào lồn Trinh như suối chảy. Trinh khóc hét lên. Phong xiết mạnh thân thể Trinh đến chùng Nàng gần ngẹt thở. Trinh lâng lâng, bao nhiêu khát khao đã được thỏa mãn, đã được toại nguyện. Nàng đã được hưởng giây phút ái ân lần đầu tiên thật tuyệt vời. Trinh thấy chân tay rã rời, oằn oại, đê mê...

Từ hôm đó trở đi, mỗi sáng ngủ dậy là Trinh có cảm giác rạo rức, hai đầu vú xấn cứng lại và âm hộ của nàng căng phồng. Cửa mình Trinh vẫn còn rạn rứt, và ngứa ngáy bên trong âm đạo. Trinh bắt chước chú Phong lấy một ngón tay lần vào âm hộ của mình mà ngo ngoạy . Chỉ một lúc sau nước nhờn đã chảy ra rồi.

Hơn hai tuần rồi mà chú Phong không ghé. Trinh lúc nào cũng nơn nớp hồi hộp, bồn chồn, lo sợ không biết chuyện gì đã xảy ra. Rồi một sáng chủ nhật trong lúc Trinh còn ngủ , chú ghé đi ăn sáng với mẹ. Trinh hết hồn kinh sợ, không biết chú có nói gì với mẹ không !. Trinh vội dậy tắm rửa rồi lên nhà trên ngồi coi TV chờ hai người. Trinh bồn chồn không yên, khoảng một tiếng sau hai người trở về , chú Phong cầm một phần ăn sáng và bịch nước ngọt cho Trinh, cười hề hề nói:

"Con ăn sáng đi, ngủ trễ vậy con !"

Trinh hoàn hồn, vậy thì không có gì xảy ra hết. Trinh liếc xéo nhìn chú Phong trả lời:

"Đi ăn sáng mà không chờ người ta ..."

Mẹ Trinh và chú Phong đồng cười vang. Thu đi vô nhà tắm lo giặt quần áo, Thu nói:

"Anh và Con coi TV nhe, em phải đi giặt quần áo đây."

Trinh để ý dòm chú Phong. Phong cũng để ý dòm Trinh. Lâu lâu cả hai nhìn nhau cười. Phong ngồi bên cạnh Trinh coi TV ở nhà trên và bàn chuyện TV. Thỉnh thoảng Phong dòm Thu trong nhà tắm, khi thấy thuận tiện, Phong ôm chụp lấy mặt Trinh và hôn vội vã lên đôi môi hồng tươi thắm bé bỏng của nàng. Đôi môi Trinh đầy ham muốn, hôn

lại Phong cũng rất là say sưa. Phong ngậm lấy môi Trinh, nút mạnh lưỡi nàng tưởng chừng như muốn nuốt chửng cái lưỡi ấy. Nước chảy ra đầy miệng Trinh, Phong nuốt hết làm Trinh đến khô cả miệng rồi mới buông ra.

Trinh thích lắm , tuy có thú vị thật, nhưng lén lút và vội vàng quá , Trinh sợ mẹ biết nên bỏ Phong ngồi coi TV rồi đi khắp khểng vô giường nằm .

Thu giặc quần áo xong rồi bước lên nhà nói với Phong:

"Anh ở nhà nhe , em đi chợ đây, khoảng chừng một tiếng thì em về.

"Ừ em đi chợ đi, anh nghỉ một chút."

Thu cầm cái giỏ bước ra cửa. Thu đi rồi Phong cẩn thận khoá trái cửa lại , vô nhà đi thẳng đến giường Trinh. Thấy Trinh nằm đó Phong dần lòng không được, liền tuột quần và kéo Trinh dậy ôm vai nàng, rồi dí dương vật vào miệng Trinh. Trinh không biết phải như làm thế nào, và cũng không ngăn được sự thèm muốn, nàng tự động mở to miệng đón nhận , ngậm đầu dương vật nóng và cứng của chú Phong mà nút nhẹ nhẹ.

Chú Phong cử động liên tục , chàng thụt ra thụt vào , kéo ghì Trinh sát vô rồi đẩy ra. Máy lần Trinh nget thở muốn ọe ra vì khúc thịt gân đó đụng sâu tuốt trong cổ họng nàng. Nước nhờn rỉ rỉ chảy ở đầu dương vật Phong. Trinh cảm thấy mẫn mẫn, nàng bắt đầu nút, rồi nút mãi mà không chán. Một lúc sau Trinh nhả ra dùng tay nắm trọn lấy dương vật Phong, mân mê hai hòn dái . Trinh không ngờ là mình tự nhiên làm được như vậy. Trinh đưa lưỡi rà liếm quanh đầu dương vật của Phong, Phong khoái quá ghi chặt lấy đầu Trinh và đút sâu dương vật vào miệng nàng.

Một lúc sau, Phong đứng trôn mình nấc nhẹ vào miệng Trinh, rồi chú ấy nấc thật nhanh, thở dồn dập. Chú Phong ngừng lại, một dòng khí từ đầu dương vật bắn mạnh vào miệng Trinh, Trinh liền ngậm chặt lấy dương vật Phong nút lia nút lia. Trinh cảm thấy một chất khí mẫn mẫn, beo béo chảy vô cổ họng nàng. Trinh tự động để yên cho nó chảy vô rồi nuốt trọn.

Phong kéo quần lên thở một hơi dài khoan khoái, rồi đi ra nhà trên nằm nghỉ mệt như không có chuyện gì xảy ra.

Tinh trùng còn lợn cợn trong miệng Trinh, mùi tanh tanh của tinh trùng bắt đầu xông lên từ trong cổ họng. Nàng nuốt nước miếng thật nhiều để đè nén chất nhờn đó xuống bao tử. Trinh nằm chết trôn trên giường, tâm hồn nàng bán loạn từ cái này đến cái khác. Trinh cũng không hiểu là tại sao nàng có can đảm ngậm và nút và nuốt những

thứ đó. Bỗng nhiên Trinh thương mẹ vô cùng, nàng nằm quay đầu vô tường , hai dòng lệ chảy dài .

Phong và Trinh đã lén lút làm tình với nhau năm bảy lần rồi. Cứ vài tuần thì có một ngày Phong lại điện thoại vô cơ quan nói là đi làm trễ. Thật sự là ghé tặc qua nhà Trinh để cùng nàng ân ái rồi sau đó mới đi làm. Riêng Trinh đang trong tuổi sung mãn, nên vô cùng thích thú với lạc thú vụng trộm này. Cứ mỗi lần làm tình với Phong xong Trinh lại thấy hối hận. Nhưng nếu lâu quá Phong không ghé thì Trinh mong ngóng , đôi khi đâm ra cáo có với mẹ mình.

Thu vừa ra khỏi nhà khoảng năm phút thì Phong đến liền. Phong bấm chuông, Trinh khập khểnh ra mở cửa. Chú Phong cho xe vô nhà rồi khóa trái cửa lại. Chú Phong bế Trinh vô giường rồi tuột chiếc quần vải của Trinh ra , rồi giật mấy cái nút áo kêu bực... bực... Cặp ngực khổng lồ trắng nõn nà lộ tênh hênh ra. Chú Phong liền dùng tay sờ soạng khắp người Trinh. Rồi kê miệng vào vú hôn hít , nút lấy núm vú. Trinh nổi gai ốc đầy mình.

Chú Phong bẹt háng Trinh ra cho thật rộng rồi quỳ xuống úp mặt vào đó mà hít một hơi thật dài rồi le lưỡi ra liếm vào hai bên mép âm hộ, và đưa lưỡi vào sâu trong cửa mình. Trinh cảm thấy thật là đã, nàng nằm ngửa ra, tay chân bủn rủn, và quờ quạng bầu xuống chiếu.

Phong cho lưỡi nham nhám vào tận thâm cung mà cọ ngoáy. Trinh nẩy người lên, đê chặt lấy đầu chú Phong vào sát vô mu âm hộ. Trinh sướng run lên, miệng cứ luôn hít hít hà hà rồi rên nho nhỏ. Rồi Phong liếm thật gấp, thật lẹ , đưa lưỡi qua, đưa lưỡi lại, thụt ra thụt vào thật nhanh. Trinh sướng chết đi được. Nàng nghiêng rặng lại, cái đùi trái teo lép của nàng đong đưa lật là lật lệt như cọng bún. Còn các thớ thịt ở cái đùi bên phải thì lại giựt từng từng lên . Trinh quá sướng ghì lấy đầu Phong nhận vào thêm. Trinh không còn kiềm hãm được nữa la lớn lên như bị phỏng nước sôi "AH AH Ah Ah Ah .."

Phong nút liếm cửa mình Trinh rất lâu, cho đến khi tay chân Trinh rã rời, nàng rử người trên giường như sắp chết, thì từ khe giữa khe háng nơi âm hộ vọt ra một dòng nước sền sệt. Nhứt khí Trinh bắn ra lai láng, Phong liếm sạch .

Kế đó Phong lấy hai ngón tay cho vào hai bên mép cửa Trinh mà cọ tới cọ lui, chà bên này rồi chà qua bên kia làm cho Trinh khoái đến độ hết sức, nàng bậm môi trừng mắt bầu hai tay xuống giường. Rồi Chú Phong se se mỏng đóc , bóp khe khẽ, Phong cứ se bóp mãi vào chỗ ấy. Trinh sướng run cả người lên. Trinh rên xiết không ngừng. Chú Phong tiếp tục lấy hai ngón tay lặn sâu vào lỗ của âm đạo mà ngoáy ngoáy, thụt sâu vào rồi lại rút ra, Trinh sướng gấn kiệt hết sức. Người nàng nẩy lên từng hồi, oằn quẹo theo chiều hai ngón tay của Phong. Phong càng đút vào sâu hơn nữa, rồi ngoáy. Trinh

sửng điên lên được , nàng hét lên "Ôi! Sửng, ôi ! sửng quá , trời ơi sửng quá chú Phong ơi chú Phong ngừng đi chú,, ngừng đi".

Nhưng Phong vẫn điềm nhiên ngoáy thọc cho đến lúc Trinh trợn mắt lên và thở không nổi nữa. Trinh hỏn hển nói không thành tiếng "C ch u ú , nguường đ đ i, ngung đ đ ii". Một dòng khí trắng đục bật chảy ra ướt cả háng nàng.

Phong đứng dậy cởi bỏ quần áo, tay lăm lăm cầm dương vật dài thòng cứng đờ. Trinh rất hoang mang và mệt mỏi nhìn Phong. Trinh tự nhủ là không biết mình có còn chịu nổi không !!.

Phong chưa từng làm tình với ai mà sửng và đê mê như là làm tình với trinh. Chàng ta không thể quên được thân thể tậ quyền của một cô gái mới lớn nhưng chứa đầy nhựa sống, đục vụng và sinh thú có thể thoã mãn những gì mà đàn ông muốn. Cứ một tuần thì Phong ở lại ngủ và ân ái với mẹ của Trinh một lần. Còn với Trinh thì Phong tìm mọi cơ hội để làm tình với nàng hai ba lần một tuần. Có khi Phong hứng lên cao độ thì xin nghỉ làm cả ngày và quẩn quít ân ái với Trinh ba bốn lần trong ngày đó.

Mỗi lần Trinh sửng đến tột đỉnh, Trinh đê mê rả rời, nàng rên xiết, nàng la hét , nàng thở dồn thở dập, nàng van xin, và có những lúc Trinh như là gần xỉu vậy vì quá sửng. Những lần thấy Trinh như vậy thì cái sung sửng , cái hứng tình của Phong gia tăng lên rất cao độ. Chàng càng muốn dầy vò , muốn cắn xé thân thể Trinh để cho nàng sửng càng được sửng thêm. Có lần thấy Trinh đê mê đến cực điểm, Phong như điên lên, chụm tay lại , nhét gần cả bàn tay vào âm hộ nàng, trinh hét lên như bể nhà nhưng rồi cái bàn tay đã man đó đã vô trong âm đạo nàng tới phân nửa rồi. Trinh rung lên bần bật nằm ngửa ra nghiêng răng mà chịu trận.

Phong càng lúc càng bạo dâm hơn với Trinh. Phần Trinh khi thì đau đớn , khi thì tê tái , khi thì đê mê. Nàng luôn luôn thụ động và chấp nhận không dám phản kháng. Lần đầu Phong banh lỗ đít bé nhỏ của Trinh ra mà nhét cái dương vật to dài đó vô, Trinh đau kinh khủng tưởng chừng như là đít mình bị tét ra vậy. Thế mà, mấy lần sau khi Phong làm tình lỗ đít thì Trinh cảm thấy tê tê trong đó, rồi từ từ, nàng đã có cái khoái cảm làm tình kiểu này.

Phong từ từ đi tới mức độ là phải bạo dâm và hành hạ thể xác của Trinh thì chàng mới khoái. Có một lần Phong nhét thật dương vật cứng đờ vào miệng thơm tho của Trinh. Trinh nghẹt thở , nhưng Phong cứ nhét sâu vào và để yên trong cổ họng Trinh vài phút, Trinh thở không được, nàng gần kiệt quệ quờ quạng hay tay trong không khí , trợn mắt lên, nghẹn cổ kêu không thành tiếng, thì Phong kéo cu ra, Trinh té bật xuống giường há họng tấp lầy không khí. Phong cảm thấy khoái lắm, lật Trinh lại đút hết dương vật vào âm đạo nàng mà chơi cho nàng thoã mãn, Phong cứ nhấp ào ào mãnh liệt . Trinh nghiêng răng trên mình lại chịu đựng. Rồi Phong với tay lấy trái dưa leo mà chàng để

sẵn từ lúc nào, nhét vào lỗ đít của Trinh. Phong vừa nhấp ,vừa ấn vô kéo ra trái dưa leo vào đít Trinh. Trinh không thể chịu đựng được nữa nàng bật dậy như chiếc lò xo , la rít lên. Phong chụp lại lấy người Trinh tiếp tục như vậy nữa. Một lúc sau, cơ thể Trinh mới quen cái lối chơi này , dương vật của Phong thì ở trong thâm cung nàng , còn lỗ đít nàng thì bị nhét bằng trái dưa leo. Trinh rên lên hừ ..hừ, nảy đít lên liên hồi và bắt đầu sàng qua lách lại. Cứ như thế một lúc sau Trinh bủn rủn cả tay chân. Chơi kiểu này Trinh sung sướng hết sức , Nàng sướng tới điên người.

Lúc thì Trinh trần mình lại, lúc thì nàng run mình lên liên tiếp , miệng thì kêu rên hít hà không ngớt. Trinh có cảm giác như dương vật của Phong càng lúc càng to hơn, càng dài hơn . Phong cứ đâm thọc mãi không ngừngTrinh tê dại đi vì đã quá, nàng rùng mình nghiêng răng nhắm mắt. Trinh tuông dâm khí ra rất nhiều làm nàng sướng run lên.

Rồi Phong ngừng di động trái dưa leo và ngừng nhấp dương vật. Phong rướm mình bắn khí lai láng vào tử cung Trinh. Tiếng Trinh rên xiết lên rồi gằn như tắt nghẹn lại. Trinh bãi hoãi cả chân tay vì nhột khí ra quá nhiều.

o 0 o

Chuyện gì đến rồi sẽ đến. Trinh đã có bầu hơn hai tháng rồi. Nhưng oái ăm thay là mẹ Trinh (Thu) cũng mang bầu gần hai tháng. Phong đã nghỉ việc, biệt dạng mất tiêu không thấy xuất hiện nữa.

Hết

Anh Khoa